



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก  
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ

ตามประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้รับสมัครบุคคลทั่วไป  
เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำ  
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖  
ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวแล้ว  
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพร้อมกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่ในการสอบ  
ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๐๐๑	นางสาวศิริพร วายโสกา
๐๐๒	นางสาวชรินทร์รัตน์ บ่อแก้ว
๐๐๓	นางสาวณิชาภา จันทร์อ่อน
๐๐๔	นางสาวฤทัยรัตน์ โคสาราช
๐๐๖	นางสาวอมรทิพย์ ศิริมนตรี
๐๐๗	นางสาวช่อผกา มะดารักษ์
๐๐๘	นางสาวสมปอง วรวิงค์
๐๑๐	นางสาววรรณิตตา สมคิด
๐๑๑	นางสาวระพีพรรณ ออกอุ่น
๐๑๒	นางสาวธนวรรณ อาชานอก
๐๑๓	นางสาวศยามล บุญเรือง
๐๑๔	นางสาวสุภาพร กาหวงค์
๐๑๕	นางสาวไผ่สังคม สีหารัตน์
๐๑๖	นางสาวลีลา บุญผ่อง
๐๑๗	นางสาวสิริรัตน์ พันธุ์สอั้ง
๐๑๘	นางสาวไพลินรัตน์ สีสุวะ
๐๑๙	นางสาวนิรดา วิบชัยภูมิ

๐๒๐	นางสาวอารีรัตน์ สิ้นชู
๐๒๑	นางสาววิภา อุ่นจิตร
๐๒๒	นางสาววันเพ็ญ ก้อนแก้ว
๐๒๓	นางสาวชนิษฐา ศรีใส

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เข้าสอบในวันที่ **๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖** ช่วงเช้า สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระมงกุฎเกล้า ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ และช่วงบ่าย สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานธรรมาภิบาลพื้นที่อำนาจเจริญ

## ๒. เกณฑ์การตัดสินผลการสอบคัดเลือกฯ

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ

## ๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

(๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ **สุภาพสตรี** สวมเสื้อ กระโปรง หรือชุดกางเกงขายาวแบบสุภาพตามสากลนิยม (ห้ามใส่กางเกงยีนส์/กระโปรงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น **สุภาพบุรุษ** สวมเสื้อ กางเกงขายาวแบบสุภาพ (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่และห้องสอบ และจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่และห้องสอบ ที่กำหนดไว้

(๓) ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้

(๔) ไปถึงห้องสอบก่อนเริ่มเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่แล้ว

(๕) ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

(๖) ผู้เข้าสอบจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และรับการตรวจคัดกรองก่อนเข้ารับการสอบคัดเลือก กรณีมีไข้หรืออุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาสั่งตักเตือนให้คะแนนก็ได้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกทราบว่า การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไข การสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษา ให้จบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครสอบมิได้เป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

#### ๔. การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชี

คณะกรรมการฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ผู้สอบได้มีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้ลำดับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้สอบได้ลำดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ [www.amnatcharoen.treasury.go.th](http://www.amnatcharoen.treasury.go.th) หัวข้อข่าวรับสมัครงาน และที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายกฤติน มังคะลี)

ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ